
 

 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 

เรื่อง      ขอใหโ้รงเรียนพิจารณาผ่อนปรนเปิดการใช้ห้อง CCTV 

เรียน     ท่านผู้ปกครอง 

อา้งถึง   1.หนังสอืของผูป้กครองเรื่องขอใหโ้รงเรียนพิจารณาเปิดการใช้ห้อง CCTV 

           2.หนังสอืของส านักงานคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน ที่ ศธ 0211.1/8863                                                                 

              ฉบับลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563  

สิ่งที่สง่มาดว้ย ส าเนาจดหมายฉบับที่อา้งถึงขา้งต้น 2. 

ตามหนังสือของผู้ปกครองเรื่องขอให้โรงเรียนพิจารณาเปิดการใช้ห้อง CCTV ฉบับที่อ้างถึงข้างต้น 1. 

ความละเอียดทราบแล้วนั้น โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ ใคร่ขอเรียนว่าในช่วงสถานการณ์ไวรัสโค

วิด-19 ที่ผ่านมา ภาครัฐทั้งกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความเข้มงวดอย่างสูงต่อการ

เฝ้าระวังป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 มีการรณรงค์มาตรการต่าง ๆ ในทุกด้าน แม้สถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นมีการ

ผ่อนปรนในสถานประกอบการบางแหง่ แต่ในโรงเรียนหรือสถานศึกษากลับพบว่าภาครัฐมีมาตรการใหเ้ข้มงวด

และเฝ้าระมัดระวังมากยิ่งขึน้ ทั้งนี้ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ได้มี

หนังสือฉบับลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ฉบับที่อ้างถึงข้างต้น 2. แจ้งให้โรงเรียนทราบว่าสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่อาจเกิดโรคระบาดในสถานศึกษา ซึ่งขณะนี้ยัง

ไม่มีวัคซีนป้องกันโรคและไม่มียารักษาโรคโดยตรง จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาต้องเตรียมความพร้อมรับ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความเส่ียงและป้องกันผลกระทบที่จะ

เกิดขึ้นต่อสุขภาพของนักเรียน ครูผู้สอน รายละเอียดปรากฎตามหนังสือฉบับที่อ้างถึง 2.  ของส านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการตามหนังสอืแนบท้ายที่ส่งมาด้วยนี้ 

ผู้ปกครองทุกท่านคงทราบดีอยู่แล้วว่าโรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ จัดการเรียนการสอน

โดยมีนโยบายมุ่งเน้นที่ความโปร่งใสเปิดให้มีการตรวจสอบได้ทั้งจากภายในและภายนอก โรงเรียนให้บริการ

โทรทัศน์ระบบวงจรปิดหรือระบบ CCTV เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้ชมและเฝ้าสังเกตการเรียนการสอนเป็น

โรงเรียนแห่งแรกและเป็นโรงเรียนแหง่เดียวที่ยังด าเนินการตามนโยบายนี้อย่างสม่ าเสมอ เพื่อใหผู้้ปกครองไดร้ับ

ทราบถึงการท างานของโรงเรียนและของคุณครูอย่างใกล้ชิด ทั้งสามารถเสนอแนะให้ขอ้แนะน าเพื่อน ามา 

 



 

ปรับปรุงให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่นักเรียนของเรา นอกจากนี้โรงเรียนยังให้ความส าคัญกับการให้บริการแก่

ผู้ปกครองอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีเป้าหมายให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ทั้งนี้เพื่อคุณภาพการศึกษาและ

ผลประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่นักเรียน ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลใดเลย หากพบว่ามีกิจการอันใดซึ่งยังประโยชน์ให้แก่

ผู้ปกครองและนักเรียนของเราแล้ว โรงเรียนจะไม่รีบด าเนินการ ขณะนี้ต้องยอมรับว่าสถานการณ์ในช่วงที่ผ่าน

มาเป็นช่วงของสถานการณ์พิเศษอย่างแท้จริง โรงเรียนมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินกิจการต่าง  ๆ อย่าง

รอบคอบและระมัดระวัง ปฏิบัติการทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามข้อก าหนดของภาครัฐ รวมทั้งการจับตาเฝ้า

มองของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมโซเชียลมีเดีย ที่บ่อยครั้งมักจะพบว่ามีการสร้างกระแสข่าวเกินเลยไป

จากข้อเท็จจริงอยู่เสมอและก็เป็นเรื่องปกติที่การเสียเวลาชี้แจงแก้ไขกับข่าวที่เกิดขึ้น  ก็ไม่สามารถเยียวยากับ

ความเสียหายที่สังคมได้ด่วนสรุปไปแลว้ 

การงดเข้าใช้บริการห้อง CCTV เป็นการชั่วคราว จึงเป็นมาตรการที่โรงเรียนจ าเป็นต้องด าเนินการ

เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของมาตรการด้านความปลอดภัยของภาครัฐ ทั้งนี้จากมาตรการต่าง ๆ ที่โรงเรียน

ได้ปฏิบัติมาเป็นที่น่ายินดีว่า นอกจากจะเป็นมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้เป็น

อย่างดีแล้ว ยังช่วยส่งเสริมมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่นักเรียนของเราอีกด้วย ท าให้คุณครูและ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสามารถปฎิบัติหน้าที่ได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ การไม่อนุญาตให้

ผู้ปกครองเข้ามาในอาคารเรียนก่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ช่วยให้การคัดกรองและการเฝ้าระวังของ

เจา้หน้าที่ทุกฝ่ายด าเนินการได้ดขีึน้ การระมัดระวังบุคคลภายนอกที่แปลกปลอมเข้ามาในอาคารเรียนท าได้ดีขึ้น

เช่นกัน ส่ิงเหลา่นีล้ว้นเป็นผลประโยชน์ที่ได้ แก่นักเรียนของเราโดยตรงทั้งส้ิน 

  โรงเรียนยินดีและขอขอบพระคุณผู้ปกครองที่ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ขณะนี้ทั้งคุณครูและ

เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนต่างทุ่มเทสรรพก าลังไปที่มาตรการด้านความปลอดภัยของนักเรียนเป็นส าคัญ การ

ให้บริการแก่ผู้ปกครองอาจมีข้อบกพร่องบ้าง ก็ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ หากในภายหน้ามีการผ่อนปรนจาก

ข้อก าหนดของทางภาครัฐและโรงเรียนสามารถจัดเจ้าหน้าที่เข้าอ านวยความสะดวกดูแลผู้ปกครองที่เข้าใช้ห้อง 

CCTV ตามที่ผู้ปกครองได้เสนอแนะ โรงเรียนก็พร้อมที่จะพิจารณาทบทวนการให้บริการเข้าใช้ห้องโทรทั ศน์

ระบบวงจรปิด CCTV ในทันที 

 

                  จึงเรียนชี้แจงมาด้วยความเคารพ 

                                                      ขอแสดงความนับถือ 

                                  โรงเรียนเลิศหล้า ถนนเกษตร-นวมินทร์ 


